



Newsletter - Setyembre 2024

Mga Mahal na Magulang at Tagapag-alaga

Maligayang pagdating sa unang Newsletter ng bagong school year. Naging abala ng ilang linggo at ngayong Biyernes, karamihan sa ating mga anak ay magsisimula na sa atin. Tinatanggap namin ang pagbabalik ng 30 bata at pamilya na kasama namin noong nakaraang taon at 78 bagong mga bata at pamilya ang sumali sa amin.

Bawat buwan, makakatanggap ka ng Newsletter na may mga update at impormasyon para sa iyo, ito ay karagdagan sa iba pang mga update na matatanggap mo mula sa opisina. Ipapadala sa iyo ang komunikasyon sa pamamagitan ng Teachers 2 Parents, kaya pakitiyak na regular kang nagsusuri at nagsusulat ng mahahalagang bagay at petsa.

Nasa ibaba ang ilang mahahalagang petsa para sa iyong kalendaryo, mangyaring tandaan ang mga ito at titiyakin din namin na napapanahon ang aming website. Pakitandaan, bilang isang pinapanatili na paaralan ng Surrey, nagpapatakbo kami ng oras ng termino lamang at sinusunod ang mga petsa ng termino ng Surrey. Upang ma-access ang mga ito sa website ng Konseho ng Surrey County - mag-click dito1 .

Kung sa anumang oras kailangan mong makipag-usap sa pangunahing tauhan ng iyong anak, o isang miyembro ng kawani, ipaalam sa amin. Gayunpaman, pakitandaan, maaaring hindi ka makausap ng pangunahing tauhan ng iyong anak sa drop off at pick up, dahil nasa ratio sila at kasama ng mga bata, ngunit maaari kaming gumawa ng mga pagsasaayos para sa isang kumportableng oras sa isa't isa. Bilang kahalili, mag-email sa opisina admin@dorking.surrey.sch.uk o tawagan kami sa 01306 882397 at mag-iwan ng mensahe para sa miyembro ng staff.

Huwag kalimutang sundan kami sa social media - Facebook, Twitter at Instagram - maaari mong hanapin kami @dorkingnurseryschool.

"Isang taon na ang nakalipas, inirekomenda sa akin ng isang magulang ang nursery na ito at napakasaya ko sa lahat ng ginawa mo para sa aking anak at para sa akin".



Ang pagpasok sa paaralan ay talagang mahalaga at susundan natin ang lahat ng pagliban. Kung alam mong hindi papasok ang iyong anak sa anumang dahilan, mangyaring tumawag at ipaalam sa opisina ang mga petsa ng pagliban at dahilan. Lagi naming itatanong ang partikular na dahilan ng pagliban, para masubaybayan namin ang anumang nakakahawa o nakakahawang sakit na kailangan naming ipaalam sa iba. Ito ay para pangalagaan ang lahat, kaya't mangyaring huwag masaktan kung hihilingin namin.

Sinusunod namin ang lahat ng patnubay mula sa NHS, Department for Education at UKHSA (UK Health Security Agency) para sa mga panahon ng incubation at mga sakit.

"Karaniwang angkop para sa mga magulang at tagapag-alaga na ipadala ang kanilang mga anak sa paaralan na may banayad na mga sakit sa paghinga. Kabilang dito ang mga pangkalahatang sintomas ng sipon: isang menor de edad na ubo, runny nose o sore throat. Gayunpaman, ang mga bata ay hindi dapat ipadala sa paaralan kung mayroon silang temperatura na 38°C o mas mataas".

Hinihikayat namin ang lahat ng mga magulang na basahin ang sumusunod na gabay mula sa NHS; NHS 'Masyado bang may sakit ang aking anak para sa paaralan?' gabay2

Patakarin din natin na huwag payagan ang mga bata na dumalo sa nursery kung nabigyan sila ng Calpol, Ibuprofen o katulad na gamot na hindi nabibili dahil maaari itong magtakpan ng mga sintomas at temperatura. Maaari lang din kaming magbigay ng mga iniresetang gamot. Kakailanganin mong kumpletuhin ang isang form sa opisina kung ang iyong anak

[1https://www.surreycc.gov.uk/schools-and-learning/schools/term-dates#year2023](https://www.surreycc.gov.uk/schools-and-learning/schools/term-dates#year2023)

[2https://www.nhs.uk/live-well/is-my-child-too-ill-for-school/](https://www.nhs.uk/live-well/is-my-child-too-ill-for-school/)

kailangang bigyan ng iniresetang gamot. Inaatasan namin ang mga bata na manatili sa nursery kasunod ng mga yugto ng pagsusuka at pagtatae sa loob ng 48 oras upang maiwasan ang pagkalat ng anumang mga sakit.

Mahahalagang paalala

Mga bag - mangyaring huwag ipadala ang iyong anak sa nursery na may **anumang** pagkain o inumin sa kanilang bag. Nagbibigay kami ng lahat ng meryenda at available ang tubig/gatas. Ito ay dahil ang ilang mga bata ay may mga partikular na allergy at hindi karaniwan para sa isang 3 taong gulang na aksidenteng makapasok sa bag ng isa pang bata. Mangyaring tulungan kaming protektahan ang lahat ng mga bata.

Paradahan - walang onsite na paradahan sa Dorking Nursery School maliban kung humiling ka at nabigyan ng permiso sa paradahan. Ang mga permit ay inilalaan sa mga magulang at/o mga bata na may partikular na pangangailangan at kapansanan.

Para sa mga magulang na nabigyan ng permit, walang garantiya ng puwang anumang oras, maaaring kailanganin mong maging matiyaga at maghintay. Ang mga ito ay hindi dapat gamitin bilang paradahan para sa pag-access sa sentro ng bayan ng Dorking. Kung mayroon kang permit, ang mga ito ay para sa pagbaba at pag-pick up lamang.

Walang paradahan sa Pets Corner o sa mga parking space ng mga residente sa tapat anumang oras.

Mga Aso - mayroon kaming ilang mga bata na may takot sa mga aso pati na rin ang ilan na allergic sa mga aso. Para sa kadahilangang ito, hindi namin pinapayagan ang mga aso sa lugar anumang oras, maliban sa mga suportadong aso sa tulong.

Mga mobile phone - mangyaring tandaan na walang mga teleponong maaaring gamitin sa mga silid-aralan anumang oras. Ito ay para pangalagaan ang mga bata at magulang. Hindi rin namin ibibigay ang mga bata sa mga magulang sa mga oras ng pagkuha kung sila ay nakikipag-usap sa kanilang mga telepono o pagmemensahe.

Mga karagdagang session - maraming magulang sa aming 2-3s at 3-5s nursery ang nagtatanong tungkol sa tanghalian at karagdagang mga session. Mangyaring maging mapagpasensya sa amin, dahil ang aming pokus ay upang ayusin muna ang mga bata sa kanilang mga pangunahing sesyon. Ito ang kanilang sesyon sa umaga o hapon. Kapag naayos na ang mga bata ay titingnan namin na pahabain ang mga sesyon, gayunpaman, ito ay magdedepende rin sa mga antas at ratio ng staffing. Patakaran din namin na ang mga bata na hindi ayos sa kanilang pangunahing sesyon, ay huwag gagawa ng mga pinahabang session o manatili para sa tanghalian, kaya ito ay isang desisyon na gagawin sa pakikipag-ugnayan sa pangunahing tao ng iyong anak. Maaari kang magpahayag ng interes sa opisina para sa ibang araw, ngunit ito ay pangungunahan ng iyong anak at ang pangunahing tauhan ng iyong anak.

Mga donasyon - lahat ng mga magulang ay pinadalhan ng link sa School Money, na aming secure na sistema para sa mga pagbabayad. Mangyaring tandaan na kami ay walang cash. Humihingi kami ng £10 na pangmatagalang donasyon sa paaralan upang tumulong sa gastos ng pagbibigay ng mga meryenda, Forest School, mga mapagkukunan para sa paggawa ng play dough atbp - ito ay naipasok sa account ng Pera sa Paaralan ng bawat bata kaya mangyaring suriin doon at magbayad sa simula ng bawat termino kung kaya mo.

Mga pagbabayad para sa mga pinahabang session, tanghalian, at late pick up - Sa sandaling manatili ang iyong anak para sa mas mahabang session, lahat ng bayad para sa mga session, tanghalian, atbp ay ibabahagi sa pamamagitan ng School Money. Mangyaring gawin ang pagbabayad na ito kaagad. Maaari kang magbayad sa pamamagitan ng School Money App o maaari kang magbayad sa pamamagitan ng childcare voucher, government voucher o bac. Kung magbabayad ka gamit ang iyong voucher scheme o bacs, ipaalam sa opisina para maamyendahan nila ang iyong mga bayarin sa School Money.

Pagbabago ng address/mga numero ng telepono - mangyaring panatilihin kaming updated kung lilipat ka ng bahay o magpalit ng mga contact number. Kailangan naming makuha ka sa isang emergency, kaya mangyaring ipaalam sa amin kung magbabago ang iyong mga detalye, kabilang dito ang mga email address, address ng tirahan at numero ng telepono.

Mga oras ng pagtatapos ng sesyon - nagkaroon ng maraming pagkakataon kamakailan kung saan ang mga magulang at tagapag-alaga ay nahuli nang husto upang kunin ang kanilang anak nang walang dahilan. Ang mga kawani ay alinman sa mga pahinga, inilalaan upang gawin ang isang tungkulin sa tanghalian o dumalo sa mga pulong sa sandaling matapos ang mga sesyon, samakatuwid, ang huli na pagdating sa pagtatapos ng mga sesyon ay may epekto sa maayos na pagpapatakbo ng paaralan. Kung ang iyong anak ay dati nang nasa isang day care setting, maaaring hindi ka sanay sa partikular na oras ng pagkolekta na ito, kaya pakitiyak na alam mo ang oras ng pagtatapos para sa session ng iyong anak. Napakahirap din para sa iyong anak kung sa tingin nila ay sila na ang huling makokolekta. Ang ibang mga setting ay naniningil ng late collection fee na sa kasalukuyan ay hindi namin sinisingil, gayunpaman, ito ay maaaring isang singil na kailangan naming ipatupad kung ito ay magpapatuloy. Salamat nang maaga para sa iyong pakikipagtulungan dito.

Tissues - hinihiling namin ang isang donasyon ng isang kahon ng mga tissue upang matulungan ang aming mga supply.

Code of conduct - bilang isang Surrey County Council Maintained School, kailangan nating tiyakin na ang Dorking Nursery School ay nananatiling ligtas na lugar para sa mga bata, kawani at komunidad. Pakitandaan na ang mapang-abuso o pananakot na pag-uugali ay hindi papahintulutan at ito ay maaaring magresulta sa mga naturang tao na pagbawalan mula sa site.

Komunikasyon tungkol sa mga tanghalian - kung ang iyong anak ay mananatili para sa tanghalian sa amin, ipapaalam namin sa iyo ang tungkol sa kung ano ang nakain ng iyong anak kung sila ay nahirapan, o hindi kumain ng marami. Ipagpalagay na ang iyong anak ay kumain kung wala kang anumang feedback. Dahil sa malaking bilang ng mga bata na mayroon kami bawat araw sa oras ng pagkuha, hindi posibleng magbigay ng indibidwal na feedback, samakatuwid, ito ay ibibigay lamang kung kinakailangan. Ang aming tagapagbigay ng pagkain sa paaralan - Ang Zebedees ay nagbibigay ng iba't-ibang at malusog na menu ng tanghalian. Upang tingnan ang kasalukuyang menu bisitahin ang kanilang website at piliin ang opsyon para sa 'lunch menu3'.

Damit - pakiusap maaari po ba naming hilingin na ang mga damit ay pinangalanan upang kung maalis, maibalik namin ito sa inyong anak.

Mga form ng deklarasyon - kung ang iyong anak ay nasa isang pinondohan na lugar ng karapatan sa amin, alinman sa 2 taong gulang na FEET/nagtatrabahong karapatan o 3/4 taong gulang na unibersal/nagtatrabahong karapatan, pagkatapos ay pakitiyak na nilagdaan mo ang iyong deklarasyon na form sa opisina upang maaari naming i-claim ang iyong pondo.

Bayarin - Dahil sa tumaas na mga gastos na natamo sa amin ng aming mga supplier at lokal na awtoridad na mga gastos sa staffing, ang aming mga bayarin ay sinusuri taun-taon at tinataasan upang matiyak na sinasaklaw namin ang aming mga gastos. Ang buong breakdown ng mga bayarin para sa academic year na ito ay nasa website4 at bahagyang tumaas kung kasama ka namin noong nakaraang taon.

[3https://zebedees.co.uk/our-food](https://zebedees.co.uk/our-food)

[4https://www.dorkingnurseryschool.co.uk/page/?title=Admissions&pid=16](https://www.dorkingnurseryschool.co.uk/page/?title=Admissions&pid=16)



"Lahat ay kamangha-mangha at ang mga kawani ay hindi kapani-paniwala. Ang aming anak ay umunlad dito at ito ang pinakamahasag na pagpipilian na maaari naming gawin kailanman".

Pag-aayos sa iyong anak

Pinahalagahan namin na ang pakikipag-ayos sa iyong anak ay maaaring maging isang oras ng pagkabalisa para sa lahat. Mahalagang makipagtulungan ka nang malapit sa pangunahing tauhan ng iyong anak upang pamahalaan ang prosesong ito nang maayos hangga't maaari.

Walang matatag na patakaran o panuntunan para sa pag-aayos sa mga bata, at ang aming catch phrase ay madalas na 'mabagal at matatag na nanalo sa karera'. Pupunta kami sa bilis ng iyong anak at kung ano ang tama para sa kanila. Huwag mag-alala kung ang iyong anak ay mas tumatagal kaysa sa iba, at higit sa lahat, huwag mag-alala kung ibang bata o magulang ang gumagawa ng iba sa iyo. Ang bawat pag-aayos sa proseso ay natatangi gaya ng iyong anak.

"Kaibig-ibig na makita ang mga update ng aking anak na babae sa Tapestry bawat buwan, ang napakagandang aktibidad na kanyang sinalihan na nagbigay-daan sa kanya na umunlad at umunlad".

Mga account sa tapestry

Kung hindi mo pa nagagawa, i-set up ang iyong Tapestry account. Ang isang secure na link ay naipadala sa iyo gamit ang email address na iyong ibinigay sa amin. Minsan sa isang buwan, idadagdag dito ang ilang larawan at obserbasyon ng pangunahing tao ng iyong anak. Ito ay isang mahasag na paraan upang makita kung saan interesado ang iyong anak

nursery at upang pukawin ang isang pag-uusap sa kanila tungkol sa kanilang pag-aaral. Kung ang iyong anak ay nanggaling sa ibang setting ng mga unang taon, maaaring nasanay ka na sa ibang system o nagkaroon ng mas madalas na pag-update. Ang aming prioridad ay ang aming mga pakikipag-ugnayan at pagtuturo sa iyong anak, kaya ang aming desisyon na magpadala sa iyo ng mga buwanang update.

Kung hindi mo pa naa-access o nai-set up ang iyong account, mangyaring gawin ito. Maaaring napunta ang email sa iyong mga junk account, kaya tingnan mo doon.

Nakatutuwang malaman na nakita ng mga magulang ang mga post, kaya mangyaring gawin ito sa pamamagitan ng alinman sa pagkomento sa post o 'pag-like' nito gamit ang 'thumbs up'. Mangyaring huwag mag-atubiling magdagdag din ng mga larawan mula sa bahay! Gustung-gusto namin makita sila.



"Ako ay nalulugod sa antas ng feedback tungkol sa aking anak sa pamamagitan ng mga detalyadong poste ng tapestry at mga pulong ng mga magulang na nagbibigay-kaalaman".

[Mga pangunahing petsa](#)

Biyernes ika-25 ng Oktubre - Araw ng INSET - Sarado ang Nursery

Lunes ika-28 - Biyernes ika-1 ng Nobyembre - Half term, sarado ang Dorking Nursery School

Lunes ika-11 - Biyernes ika-15 ng Nobyembre - Linggo ng Nursery Rhyme - higit pang impormasyon na susundan

Biyernes ika-15 ng Nobyembre - Mga Batang Nangangailangan - magsuot ng mga spot at magdala ng donasyon para sa lokal na foodbank - karagdagang impormasyon na dapat sundin.

Huwebes ika-12 ng Disyembre - Christmas Jumper Day - lahat ng bata (at staff) ay magsusuot ng mga Christmas Jumper bilang tulong sa Save the Children

Lunes ika-16 ng Disyembre - 3-5s Festive Kumanta ng mahaba *i-save ang petsa, eksaktong mga timing na lilinawin sa Nobyembre

Martes ika-17 ng Disyembre - 2-3s Festive Kumanta ng mahaba at araw ng Party *i-save ang petsa, eksaktong mga timing na lilinawin sa Nobyembre

Miyerkules ika-18 ng Disyembre - 3-5s Party day *i-save ang petsa, mga eksaktong timing na lilinawin sa Nobyembre

Huwebes ika-19 ng Disyembre - MAGPADALA sa klase ng Festive Kumanta ng isang mahaba at araw ng Party *i-save ang petsa, eksaktong mga timing na lilinawin sa Nobyembre

Biyernes ika-20 ng Disyembre - Araw ng Pajama - lahat ng bata (at staff) ay magsusuot ng mga PJ para sa araw at huling araw ng termino

Lunes ika-23 ng Disyembre - Biyernes ika-3 ng Enero 2025 - Mga pista opisyal ng Pasko, sarado ang Dorking Nursery School

Lunes, ika-6 ng Enero 2025 - Unang araw ng termino ng tagsibol

Miyerkules ika-15 ng Enero 2025 - Aplikasyon sa Pagpasok sa Paaralan para sa Setyembre 2025

Higit pang mga petsa at balita ang makikita sa aming website [5](#) o sa aming Facebook Page [6](#) o Instagram [@dorkingnurseryschool](#)

Sinusundan namin ang mga petsa ng termino ng Konseho ng Surrey County, upang tingnan ang mga ito mangyaring bisitahin ang Surrey Website [7](#).

INSET Days para sa 2024-25- Dorking Nursery School sarado:-

- Biyernes ika-25 ng Oktubre 2024
- Biyernes ika-14 ng Pebrero 2025
- Biyernes ika-20 ng Hunyo 2025

Huling araw ng termino sa tag-init 2025:-

- Miyerkules ika-16 ng Hulyo 2025

[5https://www.dorkingnurseryschool.co.uk/](https://www.dorkingnurseryschool.co.uk/)

[6https://www.facebook.com/dorkingnurseryschool](https://www.facebook.com/dorkingnurseryschool)

[7https://www.surreycc.gov.uk/schools-and-learning/schools/term-dates#year2021](https://www.surreycc.gov.uk/schools-and-learning/schools/term-dates#year2021)



"Hindi makahingi ng anumang mas mahusay na maging tapat. Ang koponan ng DNS ay umuusad."

Pangwakas na tala

Sa wakas, salamat sa lahat ng iyong patuloy na suporta! Kung mayroon kang anumang komento, tanong o tanong, mangyaring makipag-ugnayan sa opisina.

Pagbati

Donna

Executive Headteacher



Eco-Schools
2024 - 2025

